

	MATICHOH INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	สยามรัฐ	61139620
Date : - 1 พ.ค. 2561	Page : 7	No :

วอน รง.น้ำตาลขยายเวลาปิดหีบผลผลิตอ้อยแสนตันรอส่ง

ชาวไร่อ้อยหัวหนี่สิ้นพอก

อุดรธานี: ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.มิตรภาพ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี สมาชิกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เดินทางเข้าพบกับนายไพบุลย์ อิติศักดิ์ นายกสมภาคกลุ่มชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประชุมพิจารณาขอให้ทางสมาคมฯ ช่วยเจรจากับ บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี-เกษตรผล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ ต.ปะโค อ.กุมภวาปี ขอให้เลื่อนวันปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 ออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวไร่อ้อย

นายมนัสชัย มุ่งคำกลอง เกษตรกร และสมาชิกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ตนมีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 700 ไร่ ที่บ้านนาเหล่า ม.7 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ปีนี้ได้ผลผลิต

ดีเป็นพิเศษเพราะน้ำดีฝนตกสม่ำเสมอประกอบกับโรงงานส่งเสริมให้ชาวไร่ได้ทำการปลูกอ้อยในที่นาข้าว จนมีผลผลิตจำนวนมากเกินความคาดหมาย โดยขณะนี้สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นคู่ค้ากับโรงงานไม่สามารถส่งอ้อยเข้าโรงงานได้เนื่องจากโรงงานอ้างว่าอ้อยปีนี้เต็มสัญญาแล้ว จึงไม่สามารถส่งโรงงานได้ ตอนนี้เดือดร้อนมากอยากให้สมาคมฯ ช่วยเจรจาให้โรงงานขยายเวลาปิดหีบออกไปอีก จนกว่าสมาคมฯ จะเก็บเกี่ยวผลผลิตให้หมด หากโรงงานอ้อยปิดตามกำหนดคือวันที่ 5 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้พวกตนเป็นหนี้สิ้นเพิ่มขึ้นแน่นอน

ด้านนายไพบุลย์ อิติศักดิ์ นายกสมภาคกลุ่มชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่ ปีนี้ผลผลิตดีเกินคาดหมาย จากตอนแรกภาพรวมทั้งประเทศคาดการณ์ว่าจะมีอ้อยออกสู่ตลาดประมาณ 110 ล้านตัน แต่ตอนนี้มีอ้อยออกสู่ตลาดแล้ว 130 ล้านตัน ขณะนี้อ้อยก็ยังไม่ออกสู่ตลาดยังไม่หมด ประกอบกับตอนนี้

ราคาน้ำตาลลดต่ำลง หากโรงงานหีบอ้อยส่งออกไปก็มีแต่จะขาดทุน อย่างไรก็ตามโรงงานในพื้นที่ที่เป็นเครือข่ายกับสมาคมก็รับปากว่าจะรับอ้อยจากสมาชิกของให้หมด และจะปิดหีบในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ สำหรับข้อเสนอของสมาชิกฯ ที่อ้างว่าขอเลื่อนระยะเวลาปิดหีบออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เนื่องฝนตกชาวไร่ชนอ้อยออกจากไร่ลำบาก ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานจึงทำให้การขนส่งอ้อยล่าช้าขึ้น ก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม นี้ทางตนจะเข้าไปเจรจากับทางโรงงานอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งยังไม่รับปากว่าโรงงานจะทำตามที่ร้องขอ

รายงานข่าวแจ้งว่า หากโรงงานไม่รับซื้ออ้อยปีการผลิตที่ยังคงค้างจำนวนนี้ที่มีมากเกือบ 1 แสนตันในพื้นที่ จ.อุดรธานีแล้ว เกษตรกรคงเป็นหนี้ บางรายอาจล้มละลาย และพร้อมที่จะยกระดับเป็นการชุมนุมปิดถนนบางสายเพื่อเรียกร้องผ่านรัฐบาลต่อไป